

## **Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ**

Buổi dã ngoại vào sáng ngày 27 tháng 4, tổ chức bởi Trường Tiểu học Giang Biên, đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng học sinh và giáo viên tham gia. Chuyến đi bắt đầu ngay tại cổng trường Tiểu học Giang Biên, nơi mà đoàn xe đưa đón đã sẵn sàng đợi chờ các em học sinh và thầy cô giáo tới hai điểm đến thú vị và giáo dục: Đền Đô và Trang trại Giáo dục Cánh Buồm Xanh.

Khởi đầu ngày mới với bầu không khí trong lành và nắng ấm của vùng đất lịch sử, các em học sinh đã được chào đón bởi vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm của đền Đô. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và những người hướng dẫn tận tâm, các em được lắng nghe những câu chuyện về các vị vua Hùng, những người đã có công dựng nước và giữ nước, làm cho tinh thần yêu nước trong lòng mỗi em được thắp lên. Các em học sinh, qua đó, cũng học được tầm quan trọng của việc gìn giữ và truyền bá giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.







Kết thúc buổi tham quan Đền Đô, các em di chuyển tới địa điểm thứ 2 trong buổi tham quan – Trang trại Giáo dục Cánh Buồm Xanh tại xã Ninh Hiệp. Khi bước vào không gian mở của trang trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, các em học sinh như được bước vào một thế giới mới, một không gian xanh mát, yên bình với những luống rau xanh mướt và đàn gia súc thân thiện. Tại đây, các em được tham gia vào nhiều hoạt động giáo dục thực tiễn như tham gia lớp học sơ cứu, hiểu biết về quy trình phân loại và tái chế rác thải, cũng như ý thức về môi trường thông qua việc tiết kiệm nước và bảo vệ các loài động vật. Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khuyến khích sự tương tác, sáng tạo và làm việc nhóm, giúp các em phát triển kỹ năng sống và kỹ năng xã hội trong một môi trường thân thiện và tích cực. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia lớp học “Mô hình an toàn giao thông”.





Bên cạnh việc học hỏi về môi trường và lịch sử, buổi dã ngoại còn mang lại cho các em cơ hội được thể hiện bản thân qua các trò chơi dân gian, các hoạt động nghệ thuật và thể thao, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm. Các bài học về sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nhóm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mỗi học sinh, giáo dục họ về giá trị của sự tử tế và lòng nhân ái.

Kết thúc chuyến đi, mỗi em học sinh không chỉ mang về những kiến thức bổ ích về môi trường, lịch sử và văn hóa, mà còn có được những kỷ niệm đẹp và bài học quý giá về tình bạn, sự hợp tác và tinh thần cộng đồng. Buổi dã ngoại tại đền Đô và trang trại Cánh Buồm Xanh không chỉ là một trải nghiệm giáo dục ngoại khóa độc đáo mà còn là một hành trình đầy cảm hứng, khích lệ các em.